

Số: /BC-UBND

An Phú, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2024

I. CÔNG TÁC THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ:

Thực hiện Công văn số 3643/UBND-VX ngày 18/12/2024 của UBND huyện Hớn Quản về việc báo cáo tổng kết hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2024

Trên cơ sở đó Ban VSTBPN của xã đã triển khai rộng rãi đến các ban ngành đoàn thể có liên quan thực hiện nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ TRUYỀN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG.

1. Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

a. Tổ chức bộ máy.

Hiện nay, thành phần của Ban gồm 08 thành viên: PCT.UBND xã làm Trưởng ban, Công chức VH-XH (phụ trách công tác LĐTĐ&XH) làm Phó ban Thường trực, Chủ tịch HLHPN xã làm Phó ban; Các ủy viên gồm: CC. VP-TK, CC. TP-HT, CC. TC-KT, Bí thư Đoàn thanh niên, Phó Chủ tịch Hội nông dân.

- Tổ chức bộ máy, biên chế cấp cơ sở.

- Thực trạng đội ngũ Chi hội trưởng; 6/6 chi hội.

- Chế độ, chính sách cho đội ngũ Chi hội trưởng, Chi hội phó hiện nay: Phụ cấp cho Chi hội trưởng 500.000đ/1 tháng, chi hội phó không có phụ cấp.

b. Kinh phí hoạt động

Kinh phí cho hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ xã: Không được cấp trên phân bổ.

2. Công tác phối hợp liên ngành trong truyền khai các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng; Phối hợp tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho hội viên phụ nữ.

Tổ chức ký kết thi đua giữa các chi, tổ phụ nữ. Đã có 06/06 chi hội xây dựng tiêu chuẩn thi đua phù hợp với thực tế địa phương và tổ chức ký kết, đăng ký thi đua năm 2024. 05/05 chi Hội được phổ biến nội dung phong trào và đã được tuyên truyền. Kết quả CBHV tham gia đạt 100%. Hưởng ứng phong trào

thi đua “Phụ nữ với phong trào xây dựng khu dân cư sạch mọi nơi, đẹp mọi chỗ”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Hội đã phối hợp với tổ dân vận ấp Tổng Cui Lớn tuyên truyền vận động người dân đặc biệt là hội viên, phụ nữ tham gia dọn dẹp nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác đúng nơi quy định.

Thực hiện chương trình công tác năm 2024 và công trình đăng ký đối với cấp ủy, hội LHPN xã tổ chức trồng hoa tại ấp Bình Phú. ngoài ra các chị Ban chấp Hành mỗi chị đem hoa sẵn có như cỏ đậu, tú cầu, lười hổ, dây nhện và một số cây khác.

Thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia phong trào thi đua: cuộc vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thực hiện tốt tiêu chí 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 5/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lồng ghép vào các buổi giao ban, sinh hoạt tại chi hội các chi Hội tổ chức các hoạt động hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng cần thiết trong nuôi dạy con cho hội viên phụ nữ, truyền thông về sức khỏe sinh sản, phòng chống các dịch bệnh mùa hè thu hút nhiều chị em tham gia; vận động phụ nữ có thai, trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng định kỳ, tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai.

+ Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2024) và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động từ ngày 1 đến 8/3/2024 và Chương trình áo dài yêu thương do Hội LHPN tỉnh phát động. Hoạt động này đã được cán bộ, hội viên phụ nữ đồng tình hưởng ứng bằng nhiều hoạt động cụ thể như: đồng loạt mặc trang phục Áo dài tại công sở, trường học, Hội nghị; Tổ chức quyên góp, tặng Áo dài: 07 bộ áo dài trao tặng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.... Qua đó, đã lan toả vẻ đẹp của Áo dài trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hoá Việt Nam. Hưởng ứng chương trình: “Trao áo dài – nhận yêu thương” Hội đã vận động được 120 bộ áo dài gửi tặng cho giáo viên các tỉnh thành phía Bắc bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Hội LHPN xã tổ chức chương trình về nguồn tại khu căn cứ đặc biệt chỉ huy miền Tà Thiết nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Các chi hội tổ chức Họp mặt Ôn truyền thống và các trò chơi dân gian, giao lưu Dân vũ- thể dục thể thao thu hút hơn 300 hội viên phụ nữ tham dự.

Hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do TW Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Bình Phước phát động.

Trong năm hội liên hiệp phụ nữ xã vận động mạnh thường quân tặng 110 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 33.000.000đ. Phối hợp với ban ngành đoàn thể áp vận động mạnh thường quân cấp 200 phần quà tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo hộ cận nghèo với tổng số tiền là 60.000.000đ

Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ:

Hội LHPN xã duy trì Mô hình Tổ PN tiết kiệm tham gia mua thẻ BHYT tại chi hội, trong năm đã trao tặng 2 thẻ bhyt trị giá 1.000.000 đ cho 2 chị hội viên phụ nữ. Hội LHPN xã kết nối, vận động mạnh thường quân trao tặng 351 suất quà trị giá 140.400.000đ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 100 phần quà cho trẻ em trị giá 200.000đ/phần tổng giá trị 20.000.000đ. Tại các chi hội trao tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn: Chi hội Tăng hách cho tặng 01 chị tổng số tiền 3.100.000đ, chi hội An Tân trao tặng 01 chị tổng số tiền 1.020.000đ. Hội LHPN xã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân nộp và chuyển khoản về MTTQVN tỉnh: 74.864.000 đ, nộp về TLĐLĐVN: 2.747.000 đ, chuyển khoản về TW Hội LHPN VN: 200.000 đ. Nhu yếu phẩm khác: 10 thùng cháo, 10 thùng mì, 3 thùng sữa chuyển về UBMTTQVN huyện. -Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ: + Công tác giảm nghèo: Đầu năm, Hội rà soát và đăng ký hỗ trợ 1 hộ thoát nghèo năm 2024. Kết quả: Hội phối hợp hỗ trợ và giúp đỡ được 5 hộ thoát nghèo, 03 hộ thoát cận nghèo. + Tổ chức các hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn: Hội LHPN xã tham mưu thành lập 1 đội thi tham gia Hội thi bánh Chung, Bánh tết năm 2024 mừng xuân Giáp Thìn. Phối hợp với UBND xã và các ban ngành đoàn thể kết nối vận động mạnh thường quân trao tặng 600 phần quà với tổng số 300.000.000 đồng.

3. Công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ :

- Tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn các Chi Hội tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các Luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em: Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm - an ninh mạng, an toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo vệ môi trường tới cán bộ, hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt theo định kỳ hoặc lồng ghép trong hội nghị họp ấp, thông qua loa đài phát thanh và trang nhóm zalo được 15 cuộc với 775 lượt người tham gia .
- Phối hợp Ban áp tuyên truyền cho 13/13 chi hội về việc treo cờ nước trong dịp tết Nguyên Đán và dịp lễ 30/4, 1/5, 02/9.
- Phối hợp với ban Chỉ Huy Quân Sự và các Ban ngành đoàn thể tham gia hội trại tuyển quân, nấu ăn cho chiến sỹ lên đường nhập ngũ.

- Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể của ấp vận động nhân dân ủng hộ nghĩa vụ quân sự với tổng số tiền 5.700.000đ
 - Ủng hộ Tân Binh nhập ngũ với tổng số tiền 2000.000đ.
 - + Tư vấn giới thiệu việc làm: - Hội giới thiệu cho 10 chị học nghề may và làm việc tại cơ sở may bao bì Giàu. Hội phối kết hợp với chính quyền giới thiệu cho 132 lao động trong đó có 68 lao động nữ (DT: 21, TG: 10) đi làm tại các khu công nghiệp Minh Hưng, Chợ Thành, Bình Dương, TP. HCM....
 - + Tiếp cận các nguồn vốn: Các hình thức giúp nhau phát triển kinh tế thông qua vốn được Hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả như nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội đã có 177 hộ vay với tổng số dư nợ là 6.489.100.000 đồng (nợ quá hạn 0 triệu đồng), từ các nguồn vốn tiết kiệm vốn TKTD, giúp nhau lãi suất thấp... Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo với nhiều phong trào có hiệu quả như: "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Phụ nữ làm kinh tế giỏi", phong trào phụ nữ giúp nhau thường xuyên, giúp nhau đột xuất, giúp nhau phát triển kinh tế ... Kết quả, trong năm 2024 đã có 508 chị giúp cho 54 chị được giúp phát triển kinh tế với tổng số tiền 518.000.000 triệu đồng. Thăm hỏi ốm đau ma chay 75 lượt với số tiền: 14.700.000đ.
 - Hưởng ứng Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 Hội LHPN xã đã có 01 bài dự thi gửi về Hội LHPN huyện, tỉnh của hội viên Đặng Thị Hương
 - + Phối hợp tham gia các hoạt động tại Hội trại giao quân năm 2024: Hội LHPN xã phối hợp tổ chức công tác phục vụ, hậu cần cho Hội trại giao quân năm 2024 và trao tặng cho 7 tân binh nhập ngũ với số tiền 900.000 đồng, Hội LHPN phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể xã tặng quà cho các Tân Binh tham gia nhập ngũ năm 2024 có 8 tân binh với tổng số tiền: 8.000.000 đồng.
- Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em: Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" Hội đã xây dựng kế hoạch phân công cụ thể nhằm giúp đỡ các hộ gia đình chưa đạt các tiêu chí của Cuộc vận động nhằm vận động cán bộ hội viên, phụ nữ tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: trong năm giúp được 12 hộ đạt đủ 8 tiêu chí. Trong năm Hội LHPN xã đây xây dựng kế hoạch, phát động Chương trình "Đồng hành cùng chi hội, tổ phụ nữ" đến 5/5 chi hội. Thực hiện Đề án "Phụ nữ với phong trào xây dựng khu dân cư sạch mọi nơi, đẹp mọi chỗ" năm 2024, hội tuyên truyền hội viên, phụ nữ tham gia dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, Hội duy trì các công trình "Đường cờ kiêu mẫu" tại tuyến đường nhựa ấp Bình Phú, ấp Phó Lố; duy tu, nhỏ cỏ, trồng dặm các tuyến đường hoa. Phối 6 hợp các ban ngành, đoàn thể, ban ấp và chi hội phụ nữ ấp Bình Phú ra quân trồng mới 01 tuyến "Đường hoa cỏ đậu, hoa chiều tím" dài 1400m. Hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền: Hội

LHPN xã phối hợp với Công an phổ biến cho trẻ về quyền trẻ em, kỹ năng sống, phòng chống xâm hại, bạo lực, an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, An toàn thực phẩm, phổ biến cập nhật những nội dung thay đổi, điều chỉnh của chính sách BHXH, BHYT và một số quyền lợi khi tham gia BHXH và BHYT An ninh mạng, thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao trong tình hình hiện nay... Qua đó, Hội LHPN xã tổ chức 6 buổi truyền thông thu hút 225 chị hội viên, phụ nữ tham dự. Từ đầu năm đến nay Hội đã vận động cán bộ hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia BHYT, BHXH: 284 TH tham gia BHYT, 79 TH tham gia BHXH.

- Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”: Hội duy trì hoạt động hiệu quả 5/5 địa chỉ tin cậy ở 5 khu dân cư. - Chương trình mẹ đỡ đầu: Tham gia chương trình ‘ Mẹ đỡ đầu’ Hội phối hợp Hội LHPN huyện nhận đỡ đầu 01 em Trần Văn Đức 300.000đ/tháng.

- Thành lập HTX, THT: Thành lập mới và ra mắt Tổ hợp tác trồng sương ắp Bình Phú với 5 thành viên (có hợp đồng hợp tác và danh sách kèm theo).

- Chương trình ”Ngày Hội Khai Heo đất Hớn Quản- đồng hành cùng hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2024” : Phát động ngày Hội Khai heo đất và vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng chương trình. Kết quả khai heo năm 2024 tổng số tiền thu được là 11.520.000đ được sử dụng giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó bằng các hình thức: Mua BHYT: 38 chị, trao sổ tiết kiệm: 01 chị, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế: 02 chị.

- Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”: Hội tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ hưởng ứng tích cực tham gia hoàn thành tốt chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Tham gia cùng huyện hội thăm và trao tặng quà cho các gia đình, trẻ em khó khăn tại xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh.

- Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên bằng những việc làm cụ thể phù hợp, đặc biệt đối với 5 nhóm mô hình thí điểm chuyển đổi số toàn diện theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy.

- Hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận các dịch vụ công trên nền tảng công nghệ số, sử dụng các phần mềm trong hoạt động Hội.- Công tác giải quyết, xử lý các văn bản trên hệ thống, phát triển trang thông tin điện tử, Fanpage của các cấp Hội. Xử lý thường xuyên các văn bản trên các hệ thống Hội đảm bảo kịp tiến độ công việc.

- Các chính sách thu hút, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Phối hợp với các đơn vị tuyên truyền các hoạt động Hội. Thường xuyên đăng tải trên các tin bài liên quan đến các hoạt động phong trào trên trang tin của cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp thực hiện Kế hoạch số 68/KH-CAH-QLHC ngày 20/4/2024 của Công an huyện Hớn Quản về thực hiện đợt cao điểm "90 ngày đêm" triển khai thực hiện mục tiêu "4 Phủ" trên địa bàn huyện Hớn Quản và Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 19/4/2024 về việc triển khai thực hiện kế hoạch "4 Phủ" trên địa bàn xã An Phú.

- Phối hợp với công an xã hướng dẫn hội viên và nhân dân tích hợp định danh mức độ 1.2

Hội LHPN phối hợp với các ngành tuyên truyền dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng ở trẻ em; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến hội viên, phụ nữ các quy định về phòng, chống thiên tai. Hội tham gia Hội thi Tuyên truyền viên giỏi bảo vệ môi trường gắn với các tiêu chí 5 không 3 sạch.

- Thực trạng phụ nữ 18 tuổi trở lên trên địa bàn (bao gồm phụ nữ có hộ khẩu thường trú và phụ nữ tạm trú từ 6 tháng trở lên tại địa phương):- Tổng số PN từ 18 tuổi trở lên: 1861

- Tổng số phụ nữ có mặt tại địa phương theo rà soát thực tế của đơn vị (Những người sinh sống ổn định trên địa bàn từ 6 tháng trở lên bao gồm cả thường trú và tạm trú) : 1780.

- Tổng số phụ nữ không có khả năng thu hút vào Hội (nêu rõ lý do không có khả năng thu hút) : PN 18 tuổi trở lên chưa vào hội là 257 do già yếu và chủ yếu các chị em làm đi làm ăn xa, công ty, xí nghiệp.

- Tổng số phụ nữ đi làm ăn xa : 483 (Học sinh, sinh viên là 121)

- Thực trạng hội viên phụ nữ hiện nay trên địa bàn.

* Tổng số hội viên : 840

Việc bồi dưỡng, triển khai, nhân rộng các mô hình, điển hình, cách làm hay sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

- Tổng số Mô hình/CLB/Tổ nhóm: 5

+ Mô hình/CLB/Tổ nhóm được thành lập trong năm 2024: Câu lạc bộ dân vũ

4. Công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ:

Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Việc kiểm tra, giám sát ủy thác giữa Hội LHPN xã với 7/7 tổ TKVV, Thực hiện hiệu quả từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội đã có 177 hộ vay với tổng số dư nợ là 6.489.100.000 đồng (nợ quá hạn 0 triệu đồng), các hộ vay sử dụng vốn hiệu quả đúng mục đích.

Tiến hành kiểm tra công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2024 tại 6/6 chi hội. Nhìn chung, qua đợt kiểm tra các chi hội đã làm tốt phong trào phụ nữ gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, hướng dẫn phụ nữ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đặc biệt tuân thủ chấp hành trong phòng chống dịch bệnh.

Giám sát việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi. Kết quả: trong năm đã cấp được 75 thẻ cho 75 trẻ. Qua quá trình giám sát chưa phát hiện được vi phạm, việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi được cấp đầy đủ sau khi trẻ đăng ký khai sinh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Khó khăn, hạn chế.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thời tiết biến đổi thất thường đã làm ảnh hưởng trực tiếp về việc phát kinh tế của chị em hội viên cũng như đời sống của chị em từ đó dẫn đến việc phát triển hội viên và vận động các khoản đóng góp gặp nhiều khó khăn; Trình độ và nhận thức của một số cán bộ Hội còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm và kỹ năng vận dụng, việc hỗ trợ phụ cấp thấp, mà công việc phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nên chị em không thiết tha trong công tác Hội, đa số các chi hội chưa chủ động trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Bên cạnh đó một số chị em cán bộ HV, chịu nhiều áp lực của công việc gia đình, đời sống của một số bộ phận PN còn gặp nhiều khó khăn.

Nhận thức của một số chị em hội viên chưa tiến bộ, trình độ thấp, một số chị em chỉ quan tâm đến đòi hỏi quyền lợi và lợi ích khi vào Hội, có tư tưởng xem việc chăm lo cho dân là trách nhiệm của Nhà nước.

Công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ có lúc chưa kịp thời. Do đa số chị em hội viên trẻ đi làm công ty, xí nghiệp nên ít tham gia các phong trào của hội. Do nhận thức của một số chị em còn hạn chế nên công tác phát triển hội viên gặp nhiều khó khăn.

2. Giải pháp.

Trong công tác tuyên truyền cần quan tâm đến cán bộ, chi, tổ, HV nòng cốt, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn, củng cố tổ chức Hội, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, chọn nhiệm vụ trọng tâm để hoạt động. Cán bộ hội dưới áp sát phải có tâm huyết tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác hội.

Bám sát và thực hiện Nghị quyết của Đảng, chi bộ, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội cấp trên, xây dựng nội dung hoạt động phù hợp với thời điểm, điều kiện hoạt động của từng chi hội, nắm bắt kịp thời tình hình tâm tư và nguyện vọng của hội viên.

Trong công việc cần sáng tạo, năng động có khoa học và xây dựng kế hoạch cụ thể.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP.

Mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác vì sự tiến bộ phụ nữ cho cán bộ cấp xã và các cộng tác viên tại ấp. Các cấp chính quyền cần phải xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm liên quan đến chị em phụ nữ và trẻ em gái.

Hỗ trợ một phần kinh phí để hội hoạt động. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban VSTBPN cấp xã; Hỗ trợ phụ cấp cho chi hội phó và tăng phụ cấp cho Chi hội Trưởng để động viên tinh thần cho chị em hoạt công tác tác hội được lâu dài. Cần hỗ trợ thêm nhiều nguồn vốn để hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình cho chị em hội viên và thu hút thêm chị em phụ nữ tham gia vào hội.

Hỗ trợ phụ cấp cho chi hội phó và tăng phụ cấp cho Chi hội Trưởng để động viên tinh thần cho chị em hoạt công tác tác hội được lâu dài .

Cần hỗ trợ thêm nhiều nguồn vốn để hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình cho chị em hội viên và thu hút thêm chị em phụ nữ tham gia vào hội.

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

- Tham mưu với Cấp ủy đảng – Chính quyền lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Phát huy tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban VSTBPN; kịp thời tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về công tác bình đẳng giới cho thành viên Ban VSTBPN đảm bảo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo hoạt động có hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể đặc biệt là Hội liên hiệp phụ nữ xã tổ chức thực hiện các mục tiêu của công tác bình đẳng giới.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, chính sách, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân tại địa phương nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cộng đồng về BĐG và VSTBPN.

- Kịp thời nắm tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương.

- Phối hợp Ban công an xã tổ chức tuyên truyền luật An ninh mạng

- Nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội, đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức sinh hoạt; thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển hội viên dưới các chi hội.- Tiếp tục tuyên truyền cho Cán bộ hội viên về Nghị Quyết đại hội PN các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2025 của Ban VSTBPN xã An Phú.

Nơi nhận:

- Phòng LĐTB&XH huyện;
- Ban VSTBPN Huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn